

โครงการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  
Perioperative Nursing Care Conference 12<sup>th</sup> 2018

โครงการ ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561  
ชื่อโครงการ เรื่อง “Enhancing Quality of Perioperative Nursing Care”  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย  
หลักการและเหตุผล

คุณภาพการพยาบาลประกอบด้วยมิติหลายด้านและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมุ่งผลลัพธ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการดูแลผู้รับบริการ ในมิติของการพยาบาลปริศัลยกรรมซึ่งเป็นการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดและผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วย Invasive Procedure ต่างๆในห้องผ่าตัด ครอบคลุมการดูแลตั้งแต่ ระยะเวลาก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด รวมถึงการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยทุกระยะการผ่าตัดดำเนินไปด้วยดี เนื่องด้วยความคาดหวังของผู้รับบริการที่อาจจะเชื่อมโยงกับความเข้าใจไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพความเจ็บป่วย การวินิจฉัยโรค และการรักษา รวมทั้งความวิตกกังวลและความกลัวต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการผ่าตัด ผู้ป่วยจึงต้องการบุคคลที่สามารถช่วยให้ตนเองเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความต้องการข้อมูลที่ชัดเจนผ่านการสื่อสารและประสานงานจากผู้ให้บริการ พยาบาลห้องผ่าตัดมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง จะสามารถทำให้ผู้ป่วยผ่านประสบการณ์การผ่าตัดได้อย่างมั่นใจ พยาบาลห้องผ่าตัดจึงต้องมีความรู้ทางการพยาบาล รวมทั้งยังต้องติดตามและเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดควบคู่กันด้วย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดและการดูแลอย่างปลอดภัย สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการในสถานการณ์ปัจจุบัน

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย เห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีการจัดประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Enhancing Quality of Perioperative Nursing Care” เพื่อให้พยาบาลห้องผ่าตัดมีความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดอย่างมีคุณภาพและยกระดับความเป็นวิชาชีพพยาบาล

**วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. มีความรู้ความสามารถในการพยาบาลให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการในยุคปัจจุบันและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
2. มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพยาบาลผ่าตัดร่วมกันได้

**ผู้เข้าร่วมประชุม :** สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจ จำนวน 2,500 คน

**วิธีดำเนินการ.** การบรรยาย และการอภิปราย

**ระยะเวลาในการจัดประชุม** จำนวน 2 วัน คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 21-22 กรกฎาคม 2561

**สถานที่ :** ห้องประชุม EH101 และห้องแสดงนิทรรศการ EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขที่ 8 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.1 บางนา กรุงเทพฯ

<b>ค่าลงทะเบียน :</b> วันที่ 4 พ.ค. - 20 มิ.ย. 61	สมาชิก	2,500 บาท
	บุคคลทั่วไป	3,000 บาท
วันที่ 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 61	สมาชิก	3,200 บาท
	บุคคลทั่วไป	3,500 บาท

**การประเมินผล**

1. ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานได้แก่ คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการจัดประชุมวิชาการ
2. วิธีการประเมินใช้แบบสอบถามและแบบสอบถาม on-line

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ผู้เข้าร่วมประชุมนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิก และนำไปขยายผลในการเรียนรู้